



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 หน้า 14

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นโยบาย 'สุดโต่ง' ผลกระทบต่อไทย

ในที่สุดการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ก็ได้นายโดนัลด์ ทรัมป์ มาเป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 แบบผิดไปจากความคาดหมายของโพลหลายสำนัก ท่ามกลางการจับตาดังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผู้นำ และเปลี่ยนแปลงนโยบายของชาติ มหาอำนาจที่จะตามมา ไม่เว้นแม้แต่นั้นผลที่จะเกิดกับประเทศไทย

ต้อง 'ปรับตัว' รับการเปลี่ยนแปลง

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวถึงนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าโลกที่เคยเปิดโลกการค้าให้กว้างขวางขึ้น การค้าขายที่เคยเท่าเทียมกันและระบบเสรีนิยมจะลดลง กลายเป็นเรื่องค้าขายแบบตัวใครตัวมัน ซึ่งที่ผ่านมาโลกเสรีทุนนิยมพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น

สำหรับการดำเนินนโยบายกับกลุ่มประเทศมุสลิม ตนมองว่าไม่เพียงแต่คนมุสลิมนอกประเทศเท่านั้น แต่ยังมีทั้งชาวเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกาหรือคนผิวสีหรือคนอัฟริกันในสหรัฐ ซึ่งกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มน้อย ชนชาติ ศาสนา ลัทธิต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐ ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีคิดใหม่ของประธานาธิบดีคนใหม่ด้วย

นายสุรินทร์ กล่าวว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดระหว่างผู้สนับสนุนจากทั้ง 2 ฝ่าย เกิดเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจ น้อยเนื้อต่ำใจ **ซึ่งมีข้อกังวลว่า นายทรัมป์ จะสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึก สมานรอยราวต่างๆ ให้คนอเมริกันกลับมาหันหน้าเข้าหากันได้หรือไม่**

เนื่องจากผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีความแตกต่างกันของผลการลงคะแนนเพียงเล็กน้อย หรือผู้นำประเทศไม่อาจมีเสียงข้าง



สุรินทร์ พิศสุวรรณ

มากแบบท่วมท้นเช่นในอดีต จึงขึ้นอยู่กับว่า นายทรัมป์ จะมีความสามารถไม่น้อยหัวใจ และมีความอดทนเพียงพอที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ในอเมริกาน่าเชื่อถือเบื้องหลังเขาได้

อย่างไรก็ตาม คนทั้งโลกคงตระหนักกับผลการเลือกตั้งนี้ ไม่ต่างจากคนอเมริกัน เพราะด้วยเศรษฐกิจสหรัฐมีขนาดใหญ่ที่สุด แนวนโยบายของสหรัฐก็ต่างมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของชาติต่างๆ กระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งนโยบายที่มีต่อสหประชาชาติ องค์การที่ทุกประเทศต่างเคยร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาต่างๆบนโลกใบนี้ **แต่ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ประเทศไทยเองก็ต้องรู้จักปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้วย**



เชื่อ 'ทรัมป์' ลดความแข็งแกร่ง

นายชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่าเมื่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็เชื่อว่านายทรัมป์จะปรับตัว ผ่อนปรนกับนโยบายที่แข็งแกร่งต่างๆ ไม่บริหารประเทศให้แข็งแกร่งตามที่ตัวเองประกาศไว้ ทั้งการสร้างกำแพงกั้นระหว่างพรมแดนอเมริกา-เม็กซิโก ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้และไม่สามารถสร้างได้ทันภายในวาระการดำรงตำแหน่งที่มีเพียง 4 ปี หรือ การตอบโต้นโยบายเงิน ที่เชื่อว่า จะดำเนินงานต่างประเทศไม่น่าจะรุนแรง หรือน่าจะผ่อนปรนในนโยบายกับทุกประเทศไม่แข็งแกร่งจริงตามที่ประกาศไว้ เนื่องด้วยเส้นทางการเมืองจนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีมาไกลเกินความคาดหวังของนายทรัมป์แล้ว

และด้วยความเป็นนักธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จ ก็ควรจะมีลักษณะผ่อนปรนกับปัญหาในทุกเรื่อง ผ่อนคลายกับนโยบาย มีความประนีประนอมกับทุกๆ เรื่อง



ชลวิทย์ เจียรจิตต์

แม้ว่าคนที่มีสิทธิ์กดปุ่มอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศสหรัฐฯ ก็คือ ประธานาธิบดี แต่เชื่อว่าคงไม่เกิดเรื่องร้ายแรงถึงขั้นเกิดสงครามโลก เพราะประเด็นสำคัญ คือ คนสหรัฐฯ เองก็ไม่ต้องการและไม่ยินยอมให้ประธานาธิบดีของเขาเป็นผู้ก่อสงครามขึ้นมาแน่นอน ซึ่งนายทรัมป์เองน่าจะเข้าใจดีว่า การดำเนินนโยบายหรือการบริหารประเทศที่ผิดพลาด นอกจากจะส่งผลเสียต่อประเทศแล้ว ก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ที่มีสินทรัพย์อยู่กว่าหมื่นล้านเช่นกัน

ไม่ว่าใครผู้นำ : รัฐบาลยอมรับ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำสหรัฐ รัฐบาลไทยก็ยอมรับ เพราะมาจากการเลือกของประชาชน แต่ในขณะนี้ยังถือว่าเร็วเกินไปที่จะตอบว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหรือไม่

“การดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย จะไม่เปลี่ยนแปลง คือจะยึดหลักรักษาสอดคล้องและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นหลัก ซึ่งไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์มากกว่า 180 ปี ถือเป็นนโยบายต่างประเทศเชิงรุก”

ส่วนสถานการณ์ตลาดหุ้นที่ผันผวน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้น ความผันผวนเป็นเรื่องปกติ และเกิดได้ทั้งปัจจัยในประเทศและจากสถานการณ์โลก จึงอาจแกว่งตัวบ้าง แต่สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดยต้องสร้างความไว้



ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วางใจซึ่งกันและกัน สร้างเสถียรภาพที่ดีให้เกิดขึ้น นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้เพียงพอ

เพราะไทยยังมีโอกาสมากสำหรับการลงทุน แต่อย่าให้ความวุ่นวายมาทำลายโอกาสของประเทศ หากมีวิกฤติก็ต้องปรับให้เป็นโอกาสให้ได้

“ถ้ามีเสถียรภาพในประเทศทุกอย่างก็จะดีขึ้นหมด การที่หุ้นตกบางครั้งก็ตก เพราะสถานการณ์ในต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะตกเพราะเกิดจากเรื่องภายในประเทศมากกว่า ดังนั้น ผู้เล่นหุ้นจะต้องระมัดระวัง มีข้อมูลที่เพียงพอเชื่อมั่นในประเทศของเราและไม่มีหุ้นที่ไหนที่จะขึ้นโดยที่ไม่มีวันลง”

มูลค่าการค้าไทย-สหรัฐ 'อาจลดลง'

นายประภัสสร เทพชาตรี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยว่า ยังมีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ใน 2 ทาง คือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ บริหารประเทศตามนโยบายที่สุดโต่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงด้วย

ลักษณะนโยบายแบบปิดประเทศ สหรัฐจะไม่ยอมค้าขาย ไม่ลงทุนกับใคร ในขณะที่ประเทศไทยต้องการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐ ต้องการเม็ดเงินลงทุน ซึ่งเชื่อว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐจะลดลงแน่นอน

สำหรับประเทศไทย ก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เช่น การหันไปพึ่งพาประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น แทนที่จะพึ่งพิงสหรัฐ ส่วนผลกระทบทางอ้อม จากนโยบายที่จ้างแรงงานประเทศจีน อาจเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มา

ประเทศไทย รวมถึงนโยบายจัดการกับการก่อการร้าย การเหยียดผิวเหยียดศาสนา ซึ่งเป็นนโยบายที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะอาจมีผลลูกกลามบานปลาย

นายประภัสสร กล่าวอีกว่าทั้งนี้อาจมองได้ว่า ยังมีความเป็นไปได้ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ดำเนินนโยบายตามที่ประกาศไว้ เพราะอาจมีคนคัดค้านหรืออาจมองตัวเอง



ประภัสสร เทพชาตรี

ว่า นโยบายเหล่านี้เป็นเพียงการหาเสียง ซึ่งต้องรอให้มีการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการต่อสภาองเกรส ในช่วงเดือนปลายเดือน ม.ค. ปีหน้า